

KHÁM PHÁ HOMESTAY NGỌC THÀNH - VIÊN NGỌC XANH GIỮA MIỀN CHÂU THÀNH HẬU GIANG

Cách Thành phố Cần Thơ khoảng 15 km, ẩn mình giữa những vườn cây trái xanh mướt của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, **Homestay Ngọc Thành** như một ốc đảo bình yên chào đón những ai muốn thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành.

Homestay Ngọc Thành tọa lạc tại ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vị trí thuận lợi, dễ dàng di chuyển bằng đường bộ và đường thủy; cách Trung tâm Thành phố Cần Thơ khoảng 15 km: Du khách có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách; cách trung tâm huyện Châu Thành khoảng 6 km: Du khách có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc taxi hoặc đường thủy.

Với diện tích hơn 60.000 mét vuông, (trong đó: có 30.000 mét vuông làm Khu Dưa lưới công nghệ cao, 20.000 mét vuông trồng cây ăn trái miền Tây (Dừa, Mít, Sầu Riêng...) phần còn lại làm Homestay nghỉ dưỡng, dịch vụ ăn uống),

Homestay Ngọc Thành là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm du lịch sinh thái, kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá nét đẹp văn hóa địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, **Homestay Ngọc Thành** tiên phong trong việc áp dụng mô hình du lịch xanh tại huyện Châu Thành; xu hướng du lịch xanh tại **Homestay Ngọc Thành** thể hiện qua các hoạt động trải nghiệm với các sản phẩm du lịch đặc thù cụ thể như sau:

- **Thực nghiệm trồng dưa lưới trong nhà màng:** Du khách sẽ được hướng dẫn cách ươm hạt, trồng cây con vào giá thể, chăm sóc cây phát triển đến giai đoạn tia chèo, tia trái và công đoạn thu hoạch sản phẩm tại vườn đóng gói.
- **Tham quan vườn trái cây:** Trang trại dưa lưới Ngọc Thành còn sở hữu nhiều loại trái cây khác đặc trưng của huyện Châu Thành như: sầu riêng, xoài, dưa, ổi, bưởi,... Du khách có thể tham quan vườn trái cây, thưởng thức hương vị thơm ngon của các loại trái cây tươi ngon.
- **Câu cá và bắt cá:** Khu du lịch có khu vực hồ câu rộng rãi, thoáng mát, thích hợp cho du khách muốn thư giãn và thử tài câu cá. Du khách có thể tự tay chế biến và thưởng thức thành quả câu được của mình.
- **Trải nghiệm bắt cá tắm mưa:** là một hoạt động giúp các em thanh thiếu niên phát triển cả về trí não lẫn thể chất. Ngoài ra, trải nghiệm này cũng là hoạt động

giáo dục với mục đích phát triển kỹ năng sống ở trẻ. Khi tham gia hoạt động bắt cá tắm mưa tại **Homestay Ngọc Thành**, trẻ sẽ phát triển được khả năng khám phá, tìm tòi và quan sát ở trẻ; đồng thời, trẻ sẽ có được cảm giác trở thành bác nông dân thực thụ với hoạt động bắt cá, mò mẫm dưới nước. Nhờ đó mà trẻ sẽ hiểu thêm về cuộc sống và yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn.

- **Tham gia các hoạt động văn hóa:** Du khách có thể đắm mình trong di sản văn hóa, gắm sứ cổ xưa của Việt Nam qua các thời kỳ, với các buổi biểu diễn đàn ca tài tử, những bài hát ru truyền thống, các tiết mục ca múa nhạc để cảm nhận vẻ đẹp sông nước miền Tây tuyệt vời này, du khách còn được trải nghiệm hành trình chèo thuyền khám phá **Homestay Ngọc Thành** giữa mặt nước mênh mông, con thuyền trôi thật nhẹ nhàng, chậm rãi để du khách có thể đưa tay chạm lấy những cánh bèo xanh mượt, những đóa hoa sen và hòa mình vào thiên nhiên trong lành với hàng cây tỏa bóng hai bên đang phảng phất những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Bên cạnh đó, còn kết hợp du lịch **Homestay Ngọc Thành** với các điểm du lịch lân cận sẽ giúp du khách có một hành trình khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của miền Tây sông nước.

- **Nghỉ dưỡng:** Khu du lịch có hệ thống phòng nghỉ tiện nghi, hiện đại; có khu bếp riêng biệt để quý khách thỏa trí trở tay nấu ăn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Đặc biệt, về an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 đem đến những giây phút thoải mái và an toàn.

- **Thưởng thức ẩm thực:** Nhà hàng tại **Homestay Ngọc Thành** sở hữu khu vực ăn uống buffet rộng rãi, có sức chứa lên đến trên 100 khách, mang đậm kiến trúc nhà vườn Nam bộ truyền thống và nội thất gỗ mộc mạc; thực đơn nhà hàng đa dạng với các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, địa phương, mang hương vị đặc trưng của miền Tây sông nước; các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giá cả thực đơn linh hoạt theo mùa và biến động thị trường, đồng thời hỗ trợ thanh toán đa dạng bằng tiền mặt và thẻ tín dụng...

Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ các món ăn khác như: “mật ong bánh tổ tươi nguyên chất” cho bữa sáng thật ngọt ngào âm hưởng thiên nhiên; các món ăn được chế biến từ dưa lưới như gỏi dưa lưới, salad dưa lưới, đọt dưa lưới hấp cá, quả dưa non hầm xương, dưa lưới kho lạc, sinh tố, nước ép dưa lưới, các món ăn chay thanh đạm, phù hợp với du khách có nhu cầu...

- **Quà lưu niệm:** Trước khi du khách chia tay với vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống và hoa thơm trái ngọt, đặc sản Ocop của Hậu Giang. **Homestay Ngọc Thành** còn phục vụ du khách thỏa sức chọn cho mình những món quà đầy ý nghĩa với giá cả hợp lý làm lưu niệm mang đậm dấu ấn của vùng đất và con người nơi đây.

Quy trình vận hành và phát triển **Homestay Ngọc Thành** là sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước, hạn chế rác thải, ưu tiên sử dụng sản phẩm địa phương từ đó đem đến một số lợi ích của du lịch xanh như:

- **Bảo vệ môi trường:** Giảm thiểu rác thải, ô nhiễm môi trường, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
- **Phát triển kinh tế địa phương:** Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
- **Nâng cao nhận thức về môi trường:** Nhằm gửi thông điệp đến du khách về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

Huyện Châu Thành đang hướng đến phát triển du lịch sinh thái, miệt vườn, sông nước gắn với bảo vệ môi trường, phát huy lợi thế của địa phương; với sự tiên phong của **Homestay Ngọc Thành**, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, du lịch xanh hứa hẹn trở thành xu hướng chủ đạo tại Châu Thành, góp phần thu hút du khách và phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững./.